



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

1. ไทยยันมีความมั่นคงอาหาร
2. ผลผลิตราคาสูงตันจีดีพีเกษตรเพิ่ม
3. สศก.ย้ายขีดเกษตรกรกำสรवल แม่ 5 เดือนแรกส่งออกบานฉ่ำ
4. 'เฉลิมชัย'ชี้ส่งออกปศุสัตว์พุ่งยอดกว่า1แสนล้าน-ครึ่งปีหลังยังปัง
5. เกษตรฯใช้นวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต
6. ภาพข่าว: เปิดงาน
7. อ.ต.ก.สงขลาจัดงานตลาดสินค้าคุณภาพปลอดภัยกับผู้บริโภคเชื่อมโยงในทุก...
8. หักดิบชาวสวนข้าวโพด
9. "ซีพีเอฟ" หนุนพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. กยท.พัฒนาชาวสวนยางหนุนเทคโนโลยีผลักดันStartup
12. จับตาผลิตภัณ์หันมจ่อขึ้นราคา

สื่อ

กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ไทยรัฐ
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า
ไทยรัฐ



ไทยยืนมีความมั่นคงอาหาร
'ปุ๋ยแพง' ทำขีดความสามารถการผลิต
> 5

ไทยยืนมีความมั่นคงอาหาร 'ปุ๋ยแพง' ทำขีดความสามารถการผลิต

● **ยุพิน พงษ์ก้อง**
กรุงเทพธุรกิจ

สถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังเผชิญทั้งการระบาดของโรคโควิด-19, วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาปัจจัยการผลิตและราคาพลังงานเพิ่มขึ้น นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กำลังซื้อลดลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้กำลังทำให้เศรษฐกิจโดยรวมลดลง แต่สำหรับเศรษฐกิจของภาคการเกษตรกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า สศก.อยู่ระหว่างวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหรือจีดีพีเกษตร ไตรมาส 2 ของปี 2565 พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวมากกว่า 4% และมากกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ขยายตัว 4.4%

อย่างไรก็ตาม จากความกังวลด้านความมั่นคงด้านอาหาร ทำให้ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยให้ขยายการผลิตสินค้าเกษตรและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยจีดีพีทุกสาขาการเกษตรปรับเพิ่มขึ้น ยกเว้นสาขาศุขสัตว์และประมงที่มีปัญหาโรคระบาด

"สศก.จะประเมินตัวเลขร่วมกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น โดยจะประกาศจากจีดีพีไตรมาส 2 ในเดือน ส.ค.นี้ รวมทั้งต้องปรับตัวเลขจีดีพีทั้งปี 2565 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวมากกว่านี้ โดยกรณีความมั่นคงด้านอาหารนั้น ภาคการเกษตรมองว่าเป็นโอกาสของการส่งออก ในสินค้าจำนวนมากที่ไทย



มีกำลังการผลิตเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ"

ทั้งนี้จากการรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟโอเอ) พบว่าขณะนี้ประชากรโลกกว่า 200 ล้านคนประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร สำหรับประเทศไทย แม้จะเป็นผู้ผลิตอาหารสำคัญในฐานะ "ครัวโลก" ซึ่งมีความพอเพียงของอาหารในการบริโภคภายในประเทศแต่ไม่ได้พึ่งพอใจในวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยประเทศไทยมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงอาหารทั้งระบบผ่านกลไกคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับด้านนโยบายอาหารของประเทศไทย โดยดำเนินงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ทุกมิติ

แม้ไทยจะมีความมั่นคงทางอาหารที่สูง แต่อีกทางหนึ่งก็พบว่าความมั่นคงด้าน

การผลิตอาหารของไทยกำลังถูกท้าทายจากปัจจัยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ "ปุ๋ยเคมี"

ฉันทานนท์ กล่าวว่า ปุ๋ยและแรงงานเป็นต้นทุนเกษตรกรรมรวม 30% เมื่อราคาปุ๋ยปรับเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ราคาหน้าสวนของเกษตรกรไม่ได้สูงขึ้น กระทั่งเกษตรกรฯ ได้พยายามช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนปุ๋ย ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี เพื่อให้ราคาเกษตรกรขายได้ยังมีส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขายที่ประมาณ 20%

ทั้งนี้สาเหตุของราคาปุ๋ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจากจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ของโลกได้ชะลอการส่งออก รัสเซียได้ประกาศห้ามส่งออกปุ๋ยเคมี ตลอดจนราคาน้ำมัน แก๊ส ค่าระวางเรือสูงขึ้น ส่งผลให้ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพงและปุ๋ยขาดแคลน ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพปี 2565-2569 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตลดการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ และให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพเพียงพอและทั่วถึงทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

มาตรการการแก้ปัญหาระยะยาวประกอบด้วยการจัดตั้ง**กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปุ๋ย** เมื่อมีความพร้อมในการผลิตแม่ปุ๋ยโปแตสเซียมแล้ว เจรจากากำหนดราคาแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ร่วมกับประเทศมาเลเซียและจีน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของแม่ปุ๋ยทั้งปริมาณและราคา

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำเอาปุ๋ยคอกมาใช้ซึ่งจากข้อมูลพบว่า**ภาพรวมของปริมาณมูลสัตว์แห้งจากฟาร์มปศุสัตว์ชนิดต่างๆ** ที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณรวมปีละกว่า 27 ล้านตัน

ปี 2565 จะเป็นปีแห่งโอกาสที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นกัน การบริหารจัดการที่เหมาะสมจะเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

ผลผลิตราคาสูงตันจีดีพีเกษตรเพิ่ม

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ สศก.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร หรือจีดีพีเกษตร ไตรมาส 2 ของปี 2565 พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวมากกว่า 4% และมากกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ขยายตัว 4.4% แม้ว่าจะมีปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาปัจจัยการผลิต ราคาพลังงาน ภาวะเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น

จากความกังวลด้านความมั่นคงด้านอาหาร ทำให้ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยให้ขยายการผลิตสินค้าเกษตรและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยจีดีพีทุกสาขาการเกษตรปรับเพิ่มขึ้น ยกเว้นสาขาปศุสัตว์และประมงที่มีปัญหาโรคระบาด

“สศก.จะประเมินตัวเลขร่วมกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น โดยจะปรับจีดีพีไตรมาส 2 ในเดือนส.ค.นี้ รวมทั้งต้องปรับตัวเลขจีดีพีทั้งปี 2565 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวมากกว่านี้ โดยกรณีความมั่นคงด้านอาหารนั้นภาคการเกษตรมองว่าเป็น โอกาสของการส่งออก ในสินค้าจำนวนมากที่ไทยมีกำลังการผลิตเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ เป็นโอกาสสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศต่างๆ ได้มากขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรปี 2565 ช่วง 5 เดือนมีมากถึง 6.91 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 26%”

สศก.ย้ำชัดเกษตรกรกำไรवल แม้ 5 เดือนแรกส่งออกบานฉ่ำ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการ

เกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อรวมกับค่าแรงงาน ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูงขึ้นมา 30% แต่ราคาผลผลิตหน้าสวนของเกษตรกรไม่ได้สูงขึ้นตาม สศก.ได้พยายามช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนปุ๋ย ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี เพื่อให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ยังมีส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขายที่ 20% รวมทั้งหาวิธีรับมือเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภค ซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่สามารถจับต้องได้ เรื่องภาระค่าครองชีพของประชาชน ต้องให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลครบวงจร

สำหรับสถานการณ์ความมั่นคงอาหารที่หลายๆประเทศต่างวิตกกังวล โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประกาศว่า ประชากรของโลก 200 ล้านคน กำลังประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารจากโควิด-19 ฯลฯ ทำให้ประเทศผู้ผลิตอาหารออกนโยบาย ห้ามส่งออกเพื่อรักษาสมดุลอาหาร เพื่อเลี้ยงคนในประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังรักษาการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรได้ เพราะสามารถผลิตเพื่อบริโภคและส่งออกได้ดี จึงมีความมั่นคงด้านอาหารในระดับหนึ่ง โดย 5 เดือนแรกของปีนี้ มีการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลก 691,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 ส่งออก 548,000 ล้านบาท สินค้าสำคัญๆ มี อาทิ ทูเรียน ข้าว ไข่ปรุงแต่ง อาหารสุนัขหรือแมวปรุงแต่ง ปลาหมึก กระป๋อง สตวรรษทำจากมันสำปะหลัง.

'เฉลิมชัย' ส่งออกปศุสัตว์พุ่ง ยอดกว่า 1 แสนล้าน-ครึ่งปีหลังยังปัง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลก โดยเพียงแค่ 5 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม) ยอดส่งออกยังคงพุ่งสูงเมื่อเทียบกับ 5 เดือนแรกปี 2564 รวมมูลค่ากว่า 106,656.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.82% ปริมาณกว่า 1,014,611 ตัน เพิ่มขึ้น 2.08% ผลจากความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าในการตรวจสอบ กำกับและควบคุมกระบวนการผลิตด้านความปลอดภัยอาหารของกรมปศุสัตว์ ส่วนครึ่งปีหลังภาคการนำเข้าจากเจรจาและเปิดตลาดคู่ค้าเพิ่มสำเร็จ มีผลทำให้การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยยังคงพุ่งสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่ส่งออกไปแล้วนั้น แบ่งเป็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปปริมาณ 415,348.23 ตัน มูลค่า 54,016.07 ล้านบาท (สินค้าประเภทเนื้อไก่แปรรูปมากที่สุดคิดเป็น

61% คู่ค้าหลักคือญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป) สินค้ากลุ่ม Non-frozen ประกอบด้วย ไช้และผลิตภัณฑ์ ไช้ นมและผลิตภัณฑ์นม น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ ผึ้ง รังนกและผลิตภัณฑ์รังนก ชุปไก่สกัด อาหารกระป๋อง และอื่นๆ รวมปริมาณ 125,077.39 ตัน มูลค่า 10,784.77 ล้านบาท (สินค้านมและผลิตภัณฑ์นมมากที่สุด คิดเป็นประมาณ 80% รองลงมาคือกลุ่มสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ และกลุ่มสินค้าปลากระป๋อง ตามลำดับ) อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) ปริมาณ 366,317.07 ตัน มูลค่า 36,888.73 ล้านบาท (อาหารสัตว์เลี้ยงในภาษชนะบรรจูปิดสนิทมากที่สุด รองลงมาคืออาหารเม็ด คู่ค้าหลักสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป) และอาหารปศุสัตว์ ปริมาณ 107,868.31 ตัน มูลค่า 4,966.61 ล้านบาท (เป็นปลาป่นมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารสำเร็จรูป และพรีมิกซ์ ตามลำดับ)

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ มีการเปิดตลาดและขยายตลาดการส่งออก ทำให้แนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงเพิ่มปริมาณและมูลค่าอย่างต่อเนื่อง จากที่สิงคโปร์ มีการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกดิบ ทำให้ไทยส่งออกได้มากขึ้น มาเลเซีย มีการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยมากขึ้น และจะมาตรวจประเมินพิจารณาขึ้นทะเบียนโรงงานนมเพิ่มเติม องค์การอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย (SFDA) อนุญาตให้นำเข้าไก่จากไทยได้ หลังจากที่ระงับมานาน และได้ขึ้นทะเบียนโรงงานสัตว์ปีกไทยเพิ่มอีก 11 โรงงาน ทำให้เป็นโอกาสในการเพิ่มตลาดส่งออกได้มากขึ้น นอกจากนี้ แคนาดา จะตรวจประเมินโรงงานสัตว์ปีกเพื่อพิจารณาการนำเข้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกจากไทย

เกษตรกรใช้นวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้นโยบาย “90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ ก้าวไกลด้วยพระบารมี” โดยมี น.ส.นันทิชาวรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าวแก่ชาวนาและผู้สนใจ นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าว รวมถึงผลงานของกรมการข้าวด้านอื่น ๆ ที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญด้าน

การวางแผนการผลิต ระบบการผลิต และการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงแก่ชาวนา นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางให้ชาวนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่อกัน “การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ ถือเป็น การแสดงวัฒนธรรมด้านข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวให้เหมาะสม ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของชาวนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามหลักการพึ่งพาตนเอง” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 อีกทั้งความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการเชิดชูเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ และระดับเขต นิทรรศการการแสดงผลงานนวัตกรรมและวิถีชีวิตชาวนา มีการแสดงผลผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว มีการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร มีการเสวนาในหัวข้อ “ชาวนายุคใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” และกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 21 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15057

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 16.12 Ad Value: 20,150

PRValue (x3): 60,450

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: เปิดงาน



เปิดงาน : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าภายในงาน

อ.ต.ก.สงขลาจัดงาน ตลาดสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยกับผู้บริโภค เชื่อมโยงในทุกระดับ

นายปวิธาน มีไชโย ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า การจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อ.ต.ก.เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับตลาดสินค้าเกษตรก่อให้เกิดมูลค่าการค้า การจำหน่าย เกิดการขับเคลื่อนรูปแบบตลาดเกษตรกร อ.ต.ก.ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่ โดยใช้สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัยจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนสินค้าอุปโภค-บริโภค กัดสรรสินค้าเกษตรจากเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่และภูมิภาค

ต่างๆ มาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร เชื่อมโยงตลาดในทุกระดับให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นตลาดถาวรสำหรับเกษตรกร และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตและระบบการตลาด สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ขายได้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพิ่มทักษะด้านการตลาด การสร้างเครือข่าย และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร จนสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

หักดิบชาวสวนข้าวโพด

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติไม่จ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งวดที่ 9 ที่จะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ มิ.ย.64-31 พ.ค.65 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.-19 ก.ค.65 ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65 เพราะพบว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงยังสูงกว่าราคาประกัน

“ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% งวดที่ 9 อยู่ที่ลิโกรัม (กก.) ละ 11.90 บาท สูงกว่าราคาประกันที่กำหนด กก.ละ 8.50 บาท สูงกว่าราคาประกันถึง กก.ละ 3.40 บาท ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9 งวดติดต่อกัน หลังราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงยังสูงกว่าราคาประกัน ซึ่งโครงการประกันรายได้นี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 วงเงิน 1,868 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจ่ายเดือนละครั้งจนสิ้นสุดโครงการ มีผู้ปลูกข้าวโพด 450,000 ครัวเรือน.

"ซีพีเอฟ" หนุนพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ

ปัจจุบันทุเรียนป่าละอูเป็นที่รู้จักของผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนและถือเป็นผลผลิตขึ้นชื่อของสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่บริหารงานโดยโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ โดยนายพรไชย บัวคล้าย ประธานสหกรณ์ฯ ผู้นำที่มีความเข้มแข็ง มุ่งสร้างการถ่ายทอดงานและเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างปัจจุบันมีชาวสวนทุเรียน

ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก 50 ราย มีจำนวนต้นทุเรียนกว่า 15,000 ต้น มีกระบวนการการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมีการควบคุมคุณภาพสินค้าได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

นายจอมกิตติ ศิริกุล รอง กก.ผจก.อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ

กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรเกิดจากการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ฯ ให้มีความรู้สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมูลนิธิส่งเสริมทักษะความรู้ควบคู่กับกิจกรรมด้านสังคม สนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อถ่ายทอดการดำเนินงานจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้นำสามารถส่งไม้ต่อคนรุ่นถัดไปได้เป็นอย่างดีนำไปสู่ผลดำเนินงานที่เกิดความคล่องตัวจนประสบความสำเร็จจัดความยากจนอย่างยั่งยืน

เกษตรวันนี้.....● ธนาคารเพื่อ ลงทุนลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
(ธ.ก.ส.) เดิมทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ
หนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพิ่มขีดความ (Smart Energy) การติดตั้งอุปกรณ์
สามารถในการผลิตและแข่งขัน ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับ
ในตลาดผ่านโครงการลด ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล หรือ
ต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล การปรับปรุงโครงสร้าง
รายละเอียดไม่เกิน 3 ล้านบาท ฟาร์มหรือบ่อเลี้ยงกุ้ง
ชำระคืนภายใน 10 ปี ตาม ทะเล โดยจำกัดวงเงิน
ประเภทลูกค้า เพื่อเสริม รายละเอียดไม่เกิน 3 ล้านบาท
สภาพคล่องในการลงทุน วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท
ช่วยลดปัญหาการก่อกวนนอก สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วม
ระบบที่เป็นภาระหนัก.....● โครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่
สำหรับเงินโอนเข้าร่วมโครงการ ต้อง ธ.ก.ส.ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบ
เป็นเกษตรกรหรือนิติบุคคลผู้เพาะเลี้ยง ถามเพิ่มเติมที่ Call Center 0-2555-
กุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดที่เหมาะสมใน 0555.....●
การเลี้ยงกุ้งทะเล 35 จังหวัด โดยการ



**เกษตร
วันนี้**

นายกะหล่ำปลี

กยท.พัฒนาชาวสวนยาง หนุนเทคโนโลยีผลักดันStartup

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ได้ให้การสนับสนุนเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง ในการส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนายางพารา 49 (3) ตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2558 ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ไปสู่การเป็น Start up ด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2565 (Natural Rubber Startup Acceleration Program : Batch 2 by RAOT and PSU) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้นิสิตนักศึกษาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยางและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม เป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพ ต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมยางพารา ไปสู่เชิงพาณิชย์ และก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า กยท.ได้รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและคัดเลือกจนได้ 43 ทีม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ Design Contest (I2D) 16 ทีม Idea to Prototype (I2P) พัฒนาแนวคิดธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพารา 19 ทีม Product to Market (P2M) พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพาราเข้าสู่ตลาด 5 ทีม และ Product to Global Market (P2GM) พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 3 ทีม ซึ่งหลังจากนี้จะนำผลงานทั้งหมดไปจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม Pitching เพื่อคัดเลือกสุดยอดผลงานและระดมทุนในการต่อยอดธุรกิจทั้ง 4 ประเภท ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จับตาผลิตภัณฑ์นมจืดขึ้นราคา

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผย เหลือมากำไรต้องพิจารณาเป็นรายๆ ถ้าผู้ผลิตรายใดยังพอ หลังการรับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อเร่งรัดให้พิจารณาปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม มีกำไรอยู่ ก็อยากให้ช่วยตรึงราคาขายไว้ก่อน”

ภายหลังคณะกรรมการ โคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ทั่วโลกมีแนวโน้มปรับขึ้นราคาวัตถุดิบนมดิบเกษตรกริกิโลกกรัม (กก.) ละ 2.25 บาท จาก กก.ละ 17.50 บาท เป็น กก.ละ 19.75 บาท ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมสดพาสเจอร์ไรซ์, นมสเตอริไลซ์, นมยูเอชที (ไม่รวมนมเปรี้ยว) และนมผงสำหรับเลี้ยงทารก เป็นสินค้าควบคุม ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 การจะปรับขึ้นราคาขายต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน ที่ผ่านมาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมหลายรายได้ทำเรื่องขอปรับขึ้นราคาเข้ามาที่กรมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

เห็นชอบก่อน จากนั้นกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาการปรับราคาผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับนมดิบมิลค์บอร์ด โดยยึดหลักให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ โดยเกษตรกรยังขายน้ำนมดิบได้ในราคาดี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมยังทำธุรกิจต่อไปได้ ไม่หยุดผลิตจนเกิดปัญหาขาดแคลน และผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายณัฐฤดี จำเริญ ประธานกรรมการ ชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรโคนมทั่วประเทศต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งพิจารณาปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมตามต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงที่มีต้นทุนการเลี้ยงสูงเกินกว่า 30% ใน 4-5 เดือนที่ผ่านมา โดยมีทั้งต้นทุนอาหารวัวที่มีส่วนผสมจากปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง, ค่ายา, ค่าขนส่ง, ค่าไฟฟ้า ฯลฯ หากไม่ให้ขึ้นราคาก็เกรงว่าผู้ผลิตนมอาจไม่ซื้อน้ำนมจากเกษตรกร และใช้นมผงที่ราคาสูงกว่าแทน ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนหนักขึ้น.

“ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากน้ำนมดิบของเกษตรกรในประเทศจะปรับขึ้นราคาเท่าไร และมีผลิตภัณฑ์ใดบ้าง เพราะผู้ผลิตแต่ละรายมีต้นทุนต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, การบริหารจัดการ รวมถึงส่วน